

18-08-2023

Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tôi kỷ niệm ngày thứ 30 của mình với cương vị là Tổng Giám Đốc Học Khu. Đó là một hành trình tuyệt vời cho đến nay, chứa đầy sự học hỏi, tham gia và cam kết chung hướng tới việc thúc đẩy sự xuất sắc trong học khu của chúng ta.

Ngay từ đầu, tôi đã đặt ưu tiên cho việc gắn kết với cộng đồng và nhân viên, nhận ra tầm quan trọng của quá trình xây dựng mối quan hệ bền chặt và nắm được các nhu cầu riêng biệt của từng bên liên quan. Thông qua các cuộc họp với toàn thể nhân viên, diễn đàn nhân viên và các buổi đối thoại mở, tôi đã có cơ hội lắng nghe những mối quan ngại, ý tưởng và nguyện vọng của các thành viên cộng đồng và nhân viên của chúng ta. Những tương tác này là vô giá trong việc định hình sự hiểu biết của tôi về các điểm mạnh và lĩnh vực cần phát triển của học khu.

Một trong những sáng kiến trọng điểm mà chúng tôi đưa ra trong giai đoạn đầu tiên này là cam kết [H-PRIDE](#) của chúng tôi. Cam kết này nhấn mạnh sự chuyên tâm của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường hòa nhập và bình đẳng, nơi mọi học sinh đều có thể phát triển mạnh mẽ. Bằng cách tập trung vào việc tìm kiếm, lắng nghe và học hỏi, chúng tôi đảm bảo rằng các quyết định của mình được đưa ra với đầy đủ thông tin từ tiếng nói và kinh nghiệm của tất cả các bên liên quan.

Dù những động thái quan trọng đã được thực hiện trong thời gian này, xin vui lòng biết rằng những thay đổi này là một phần của tầm nhìn lớn hơn và cần thiết cho sự tiến bộ của học khu chúng ta. Thay đổi có thể là một thách thức, nhưng tôi tin chắc rằng những quyết định này sẽ mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh và nhân viên của chúng ta.

Cảm ơn mọi người vì sự chào đón nồng nhiệt, sự hỗ trợ và những lời chúc tốt đẹp mà tôi đã nhận được trong 30 ngày đầu tiên của mình! Mối quan hệ cộng tác với Hội Đồng Trường Học thật đặc biệt, và tôi rất biết ơn sự hướng dẫn và hợp tác của họ khi chúng ta cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung của mình. Tôi rất phấn khởi về tương lai và cơ hội để phá vỡ hiện trạng của học khu nhằm hướng đến sự xuất sắc.

Suy ngẫm về cột mốc quan trọng này, tôi thực sự tràn đầy lòng biết ơn với một ý thức sâu sắc về mục đích hướng tới. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu và tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được những kết quả to lớn cho học sinh của mình thông qua làm việc tập thể. Chúng ta hãy tiếp tục cộng tác, đổi mới và đột phá để xuất sắc, ý thức được rằng cùng nhau, chúng ta có thể định hình một tương lai nơi mọi học sinh đều phát triển mạnh mẽ và khai thác được tiềm năng tối đa của các em.

Tiến Sĩ Devon Horton